

# Không để người dân khu vực phong tỏa thiếu thốn

Nhiều hoạt động thiện nguyện ở tuyến đầu chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang đã trở thành những câu chuyện đẹp.

## LỌ MUỐI VỪNG NGHĨA TÌNH

Những ngày qua, dù đêm hay ngày, nhà kho của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã trở thành điểm “tập kết” hàng hóa, nhu yếu phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh ủng hộ công nhân nghèo khu cách ly và những y bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch. Hoạt động quyên góp, ủng hộ giàu ý nghĩa này xuất phát từ ý tưởng của Bí thư Đoàn thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Ngô Thị Kim Tiên. Chị Tiên cho biết chỉ sau ít ngày chị cùng nhiều đoàn viên tham gia vận động, tính đến nay, kinh phí ủng hộ, góp sức phòng chống dịch COVID - 19 của các tổ chức, cá nhân lên đến hơn 200 triệu đồng. Có khoảng 4 tấn rau củ quả, 800 thùng nước khoáng, chưa kể lượng lớn mì tôm đã được gửi về địa điểm tập kết. “Trong quá trình tôi vận động trên mạng xã hội và tiếp nhận ủng hộ, có nhiều câu chuyện rất cảm động. Có chị ở huyện Tiên Du huy động gia đình và cả xóm thức đêm làm muối vừng mang tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khu ký túc xá bị cách ly”, chị Tiên chia sẻ.

Chị Tiên kể, có chị bán hàng hoa quả ở thành phố Bắc Ninh, dù bận rộn buôn bán, nhưng hằng ngày đều đặn làm nước ép hoa quả để tặng các điểm chốt, các y bác sỹ đang chống dịch. Có những đêm hàng hóa được gom lại chuyển về sân của Sở, chị Tiên chỉ cần lên mạng xã hội kêu gọi, lập tức có nhiều người dân sẵn sàng đến phụ giúp, dù chưa từng quen biết nhau ngoài đời. Họ làm cả đêm bất kể mưa hay nắng.

Nhiều tình nguyện viên đã cùng chị đến các khu cách ly ở nhiều huyện như Thuận Thành, Lương Tài, Tiên



Huyện Đoàn Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) chuyển hàng tiếp tế cho công nhân cách ly tại thôn My Điền

Du, thành phố Bắc Ninh để trao quà hỗ trợ người dân và y bác sỹ. Qua hoạt động kêu gọi thiện nguyện lần này, chị cảm nhận rằng, càng trong hoàn cảnh khó khăn, người Việt mình càng thương nhau, sẵn sàng tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.

## KÍCH HOẠT CÂU LẠC BỘ NHÀ TRỢ ĐỂ HỖ TRỢ CÔNG NHÂN

Những ngày này, huyện Việt Yên trở thành tâm dịch ở tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, thôn My Điền 1,2, 3 ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên bị phong tỏa với khoảng 15.000 công nhân thuê trọ. Công nhân nghỉ việc, lại bị cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội nên họ gặp không ít khó khăn. Anh Trần Văn Bình, Bí thư huyện Đoàn Việt Yên cho biết, ngay sau khi dịch bùng phát và thực hiện cách ly thôn My Điền 1, 2,3, cơ quan này kích hoạt 7 câu lạc bộ nhà trọ để sẵn sàng hỗ trợ những người khó khăn. “Qua các câu lạc bộ nhà trọ, nhận được phản ánh từ người dân,

chúng tôi đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm để không công nhân nào bị đói. Tính đến nay, chúng tôi hỗ trợ 2.000 suất quà cho công nhân ở My Điền”, anh Bình chia sẻ.

Trao đổi qua điện thoại, em Lò Văn Sinh (quê Điện Biên), một công nhân ở trọ trong khu vực cách ly ở thôn My Điền cho biết, hiện công nhân trong xóm trọ vẫn ổn định. “Hàng ngày, có nhiều đoàn đến hỗ trợ chúng em cả thực phẩm, đồ ăn nên công nhân trong khu vực phong tỏa cảm thấy yên tâm”, Sinh nói.

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay, cơ quan này tiếp nhận được khoảng 22 tỷ đồng tiền hỗ trợ phòng chống dịch của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Dự kiến, trước mắt Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang sẽ chuyển khoảng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến, chốt kiểm dịch và lực lượng chống dịch.

NGUYỄN THẮNG